

27 เมษายน 2558

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสหนึ่งของปี 2558

บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โคร่ขอชี้แจงผลการดำเนินงานในไตรมาสหนึ่ง (ม.ค. - มี.ค.) ของปี 2558 ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยสรุปดังนี้

ในไตรมาสนี้บริษัทฯ มียอดขายจำนวน 10,987 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 จากยอดขายในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 10,768 ล้านบาท เนื่องจากการขยายตัวของยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ EPSBG ร้อยละ 10.2 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายสำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์เครือข่าย เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มเพาเวอร์ซัพพลายซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีระดับสูงและจำหน่ายให้กับบริษัทชั้นนำในธุรกิจระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) และซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถในการทำงานที่สูงขึ้น ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์ MPBG (Mobile Power Supplies) ร้อยละ 6.8 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์เครื่องมือช่าง (Cordless power tools) ที่มาจากการขายที่เพิ่มขึ้นทั้งในตลาดอเมริกาและยุโรป อย่างไรก็ตาม ยอดขายของกลุ่มการจัดการพลังงาน โดยเฉพาะยอดขายของเพาเวอร์ซัพพลายที่ใช้สำหรับระบบโทรคมนาคม (Telecom power) ลดลงประมาณร้อยละ 9.5 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการลดลงของยอดขายในตลาดอินเดียและ EMEA

การเพิ่มขึ้นของยอดขายข้างต้นและการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้กำไรขั้นต้นในไตรมาสหนึ่งของปี 2558 มีจำนวน 3,038 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.3 และมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 27.1 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเป็นร้อยละ 27.6 และเมื่อประกอบกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าวิจัยและพัฒนา) ที่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจาก 1,636 ล้านบาท เป็น 1,515 ล้านบาทในไตรมาสนี้หรือลดลงในอัตราร้อยละ 7.4 ส่งผลให้อัตรากำไรจ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าวิจัยและพัฒนา) ต่อยอดขายได้ลดลงจากร้อยละ 15.2 ในไตรมาสหนึ่งของปีก่อนเป็นร้อยละ 13.8 ในไตรมาสนี้โดยมีสาเหตุหลักมาจากการอ่อนค่าของค่าเงินยูโรเนื่องจากค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทย่อยเป็นเงินสกุลยูโร

จากเหตุผลข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหรือคิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานร้อยละ 13.9 เพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ 11.9 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิจำนวน 1,559 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 1.12 บาทต่อหุ้นในไตรมาสหนึ่งของปีก่อนเป็น 1.25 บาทในไตรมาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

(นายอนุสรณ์ มุทราธิศ)

กรรมการ